



ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๓๑๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๕๒๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๔๐๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ จำนวน ๒ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมต่อเจ้าของทรัพย์สิน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้ง แจ้งให้จังหวัดติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเป็นระยะ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ผ่านการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเร่งรัดดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะกำหนดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายการจัดทำตัวชี้วัดการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) รายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. เพื่อเป็นการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมตามข้อ ๑ เป็นไปอย่างต่อเนื่องประจำทุกเดือน จึงขอเปลี่ยนแปลงการรายงานผลการดำเนินการเป็นรายงวดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เปลี่ยนเป็นรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตามแบบรายงานฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้เริ่มดำเนินการรายงานผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

/ ๓. กำชับ...

๓. กำชับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดว่าการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จ เพื่อนำไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ ถือเป็นนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เร่งรีบดำเนินการจัดทำโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐

๔. กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินว่าโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นลิขสิทธิ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นห้ามมิให้ผู้ใดนำไปจำหน่ายหรือให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นใดไปกระทำการใดๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๕. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างการจ้างหน่วยงานอื่นดำเนินการทราบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอชะลอการจัดส่งรหัสผ่าน (License) ของโปรแกรมฯ จนกว่าการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิระยุทธ เอี่ยมอำภา)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๔
โทรสาร (Fax) ๐-๒๒๔๑-๘๘๙๘